



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ที่.....

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

เรียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

ด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ เรื่อง ประกาศผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ .

กลุ่มบริหารงานบุคคล ขอส่งประกาศเพื่อให้ท่านทราบและแจ้งข้าราชการในกลุ่ม/หน่วยทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวีระ บัวผัน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
เรื่อง ผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และแจ้งให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนส่งเอกสารประกอบการประเมิน นั้น

บัดนี้ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินบุคคลเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ การนี้หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ผ่านการประเมินตามประกาศนี้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติต่างไปจากที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด จะไม่พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแล้วแต่กรณี จะเรียกข้อสิทธิใด ๆ มิได้

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด จึงได้ประกาศรายชื่อผลงานและสัดส่วนของผลงานสำหรับผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตามที่ผู้สมัครเข้ารับการประเมินบุคคล นำเสนอผู้ประเมินบุคคลไว้ ดังนั้น หากเห็นว่าผลงานและสัดส่วนของผลงานของผู้ผ่านการประเมินบุคคลไม่เป็นจริง ให้ดำเนินการหักทวงเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ และหากตรวจสอบแล้วพบว่าการหักทวงนั้นเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริตผู้หักทวงจะถูกดำเนินการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคลดำเนินการจัดส่งผลงานได้ภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล หากไม่จัดส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าไม่ประสงค์จะขอประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวีระ บัวผัน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการศึกษาประเมินผลงานเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองและแผนกวิชาเพชบูรณ์ เขต ๒
 แผนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองและแผนกวิชาเพชบูรณ์ เขต ๒

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด	ประเมินในตำแหน่ง	ชื่อผลงาน/ข้อเสนอแนวคิด	สัดส่วนที่ตนเองปฏิบัติ
๑	นางสาวทิพวรรณ ใจปราศัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน /ปฏิบัติกร กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองและแผนกวิชา เพชบูรณ์ เขต ๒	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ ๓๑ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองและแผนกวิชา เพชบูรณ์ เขต ๒	<p>ชื่อผลงาน เรื่อง การดำเนินการขอรับการสนับสนุน เงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูทำการสอน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>ข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนาหรือ ปรับปรุงงาน เรื่อง รายงานการจัดทำคู่มือการขอรับ การสนับสนุนเงินอุดหนุนจากองค์การ บริหารส่วนจังหวัดเพชบูรณ์</p>	๑๐๐ %

